



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายวินิต อธิสุข) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ มีข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล จำนวน ๓ ราย รายละเอียด ดังนี้

หน่วยทุนที่ ๒๘	ศึกษาศาสาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับ จำนวน ๑ ทุน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	Economics - Agricultural Economics - Development Economics ปริญญาโท นางสาววิภาวัลย์ ศรีจันทน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑
หน่วยทุนที่ ๒๙	ศึกษาศาสาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับ จำนวน ๑ ทุน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	Economics Applied Economics ปริญญาโท นายสิทธิศักดิ์ ช่างเหล็ก ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ สังกัด ศูนย์ประเมินผล
หน่วยทุนที่ ๑๖๐	อบรมสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ประเภท จำนวน ๑ ทุน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	- Cyber Security Awareness for Government Officer - Cyber Security Incident Management : CSW/Data Visualization Cyber Security ฝึกอบรม นางสาวสุมาลยา งานดี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัด ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด ให้สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับทุนก็ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ.

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร